



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2564
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรสูงสุดอันดับ 1 ของโลก

จากรายงานของสำนักข่าว BLOOMBERG เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2564 พบว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วจำนวน 15.5 ล้านโดส นับเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรเข้ารับวัคซีนโควิดครบโดสแล้วมากที่สุดในโลกขณะนี้ มากถึง 72.1% ของประชากรทั้งหมดทั่วประเทศ 10 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

ยูเออีเป็นประเทศแรกๆ ที่ระดมฉีดวัคซีนแก่ประชากรมากที่สุด (ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2563) โดยรัฐบาลเห็นว่าการฉีดวัคซีนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนแรงให้กลับมาขยายตัวและขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้



เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มียอดผู้ติดเชื้อประมาณ 4,000 ราย/วัน เดือนเมษายนลดลงเหลือประมาณ 2,000 ราย/วัน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม อยู่ที่ 1,552 ราย (ซึ่งอยู่ในหลักรับมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน) ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4 ราย จนถึงปัจจุบันประเทศยูเออีได้ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ PCR รวมแล้ว 59.3 ล้านหน่วย

วัคซีนใหม่รายที่ 5

การฉีดวัคซีนคือกลยุทธ์สำคัญซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไวรัสโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่



ในประเทศได้ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2564 กระทรวงสาธารณสุขยูเออี (MoHAP) ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ของ Moderna Inc สำหรับการใช้งานฉุกเฉิน หลังจากที่ได้กระทรวงฯ ได้ประเมินข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน Moderna ตามที่หลายประเทศในยุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการใช้ก่อนหน้านี้

วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna COVID-19 Vaccine) เป็นวัคซีนที่คิดค้นโดยบริษัทผู้ผลิตยาสัญชาติอเมริกัน ชื่อบริษัทโมเดอร์นา (Moderna Inc) เป็นวัคซีน ชนิด mRNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมสังเคราะห์ขึ้นได้ในห้องปฏิบัติการ นับเป็นวัคซีนรายที่ 5

Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้า ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2564
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

ที่รัฐบาลยูเออีอนุมัติใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉิน เพื่อเปิดทางให้มีการใช้วัคซีนในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ วัคซีนอื่นที่ใช้ในยูเออี 4 ราย ได้แก่ Pfizer-BioNTech, Oxford AstraZeneca, Sputnik V และ Sinopharm

ยาด้านไวรัสโคโรนามีความคืบหน้า

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของยูเออี ประกาศเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนใช้ยา Sotrovimab เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด แต่อยู่ภายใต้การใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องมีการควบคุม ติดตามความปลอดภัยและผลข้างเคียงต่างๆ

ต่อมา มีรายงานความคืบหน้าการใช้ยารักษาโควิดจากกระทรวงสาธารณสุขยูเออีว่า ในระหว่างวันที่ 16-29 มิ.ย. ได้แจกจ่ายยา Sotrovimab ให้ผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคโควิด-19 จำนวน 658 ราย ร้อยละ 59 เป็นกลุ่มผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นคนไข้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยง เนื่องจากโรคร่วมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ที่รุนแรง เช่น โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคไต โรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคภูมิแพ้

มากกว่าร้อยละ 97.3 ของผู้รับการรักษาที่ได้รับยา Sotrovimab แสดงให้เห็นผลการตอบสนองที่ดีขึ้นภายใน 5-7 วันที่ได้รับยา รวมทั้งอาการเจ็บป่วยโควิดลดลง ร่างกายฟื้นตัวเต็มที่

ยูเออีเป็นประเทศแรกที่เห็นชอบขึ้นทะเบียนและอนุญาตการใช้ยาในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หลังที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ให้การอนุญาตการใช้ฉุกเฉินในการรักษาเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย และยา Sotrovimab จะพร้อมให้บริการสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา จัดเป็นยาในกลุ่มสารภูมิคุ้มกัน เป็นโปรตีนที่ทำขึ้นในห้องปฏิบัติการที่ลอกเลียนแบบสารภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นสำหรับต่อต้านกับการติดเชื้อต่างๆ ในกรณีนี้ได้เลียนแบบสารภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกาย เพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อโรคเมื่อติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งสามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 12 ปี ที่มีเชื้อโควิดเล็กน้อยถึงปานกลาง หากเมื่อผู้ป่วยนั้นได้รับยานี้แต่เนิ่นๆ จะสามารถลดการเสียชีวิตจากโควิด-19 และลดการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้มากถึงร้อยละ

85



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วันที่ 4-10 กรกฎาคม 2564
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

ความเห็นของ สคต. ณ เมืองดูไบ

รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พยายามทุกวิถีทางในการทำให้ประเทศกลับมาฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งมาตรการด้านการเงินการคลังในการช่วยเหลือและฟื้นฟูภาคธุรกิจ ประกอบการความสำเร็จในการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ สามารถดำเนินไปได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด เช่น การกลับมาจัดงานแสดงสินค้าสำคัญๆ เช่น งาน Gulfood งาน Middle East Design & Hospitality Week เป็นต้น ในแง่ของการท่องเที่ยวก็ค่อยๆ ฟื้นตัวเช่นเดียวกัน โดยคาดว่าในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ที่เมืองดูไบจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน World EXPO 2020 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน

ที่มา : Gulfnews / WAM /Khaleej tiems /BLOOMBERG

Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้